

BÁO CÁO
kết quả làm việc với UBND các huyện, thành phố
trong công tác phối hợp tuyên truyền

Thực hiện Quy chế số 01/QCPH-PTTH-BKT-UBND ngày 16/01/2020 phối hợp tuyên truyền giữa Đài PT-TH tỉnh, báo Kon Tum với UBND các huyện, thành phố giai đoạn 2020-2025; Công văn số 875/UBND-KGVX ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh-Truyền hình Kon Tum đã làm việc trực tiếp với 9 huyện, thành phố¹ trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh với UBND các huyện, thành phố. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum báo cáo các nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HOÁ, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Thực trạng phát thanh, truyền thanh của các Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố Kon Tum

Trung tâm Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Truyền thông (Trung tâm) các huyện, thành phố là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, được thành lập (2019) trên cơ sở sát nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và một số bộ phận chức năng thuộc phòng Văn hoá - Thông tin huyện. Với số lượng người làm việc của Trung tâm từ 13 đến 17 người, riêng bộ phận phục vụ công tác truyền thanh, truyền hình của các huyện khoảng 5 người đảm nhận cả nhiệm vụ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên và kỹ thuật.

Về trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác tuyên truyền: Tất cả các Trung tâm đều có máy phát thanh FM (500w-1000w) phục vụ chức năng tuyên truyền trên sóng phát thanh. Tuy nhiên, đa số các máy phát đã được đầu tư tương đối lâu, thường xuyên hư hỏng, không còn đủ công suất theo thiết kế, diện phủ sóng còn hạn chế. Loa truyền thanh không dây của cả huyện và các xã thường xuyên hư hỏng, ảnh hưởng không ít đến công tác tuyên truyền của huyện. Đa số các huyện, thành phố đều trang bị camera và bộ dụng cụ cho phóng viên sản xuất chương trình truyền hình phát sóng trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Tuy nhiên, các bộ dụng cụ và camera đều đầu tư đã lâu, xuống cấp rất khó khăn trong công tác tin, bài. Thiết bị của một số huyện chưa đồng bộ với công nghệ số tiêu

¹ Huyện Đăk Tô chưa bố trí thời gian làm việc

chuẩn HD của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, chất lượng tin, bài cộng tác chưa cao.

Về trụ sở, điều kiện làm việc: Sau khi thành lập, một số Trung tâm sử dụng cơ sở cũ của Đài Truyền thanh - Truyền hình, một số đơn vị làm việc tại nhiều cơ sở khác nhau, khó khăn trong công tác quản lý điều hành chuyên môn, nghiệp vụ. Đa số các Trung tâm chưa có phòng thu đạt tiêu chuẩn, có nơi còn sử dụng chung phòng thu và phòng làm việc chuyên môn, dẫn đến chất lượng tín hiệu âm thanh và hình ảnh không cao, chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Đối với chương trình phát thanh của huyện, mỗi tuần các huyện, thành phố đều sản xuất từ 3 - 5 chương trình phát thanh, thời lượng mỗi chương trình từ 20 – 30 phút, phát sóng trên hệ thống FM và loa truyền thanh của huyện phục vụ tuyên truyền². Nội dung tuyên truyền luôn bám sát với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị và sự chỉ đạo, lãnh đạo của địa phương, đảm bảo đúng định hướng, trúng trọng tâm. Một số huyện còn mở thêm các chuyên mục theo chủ đề, chủ điểm như: *Phòng chống dịch bệnh Covid-19; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nông thôn mới; Quản lý bảo vệ và phát triển rừng; Hướng tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...* Thời lượng tiếp phát sóng của các Đài huyện còn tương đối ít, bình quân từ 4 đến 5 giờ/ngày (riêng huyện Ngọc Hồi 19 giờ/ngày, huyện Đăk Glei chưa tiếp sóng), tiếp phát sóng chủ yếu vào các giờ nghỉ buổi sáng, trưa và chiều tối. Việc tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cũng chỉ dừng lại ở việc tiếp sóng chương trình phát thanh tiếng phổ thông, các thứ tiếng dân tộc thiểu số chưa được tiếp sóng.

Thực hiện Kế hoạch số 4222/KH-UBND, ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, một số huyện đã triển khai lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh ứng dụng CNTT-Viễn thông, đảm bảo chất lượng cho các thiết bị đầu cuối, thuận lợi hơn cho việc tiếp cận thông tin của người dân³.

Hệ thống Truyền thanh cơ sở ở các huyện hoạt động khá hiệu quả. Vai trò của nó đem lại rất lớn, phục vụ hiệu quả thiết thực đối với công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho Nhân dân ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, đa số các xã, phường, thị trấn đều phát huy tích cực hệ thống đài truyền thanh, loa phóng thanh để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời các vấn đề thời sự, sự kiện chính trị nổi bật của đất nước, địa phương. Chương trình, nội dung tuyên truyền được đổi mới, phong phú, có chất lượng.

2. Khó khăn

² Huyện Đăk Hà tháo dỡ trụ anten không phát sóng phát thanh FM.

³ Xã Ngok Wang, Đăk Ngọc, Đăk Ui, Đăk Long, Đăk La và Hà Môn huyện Đăk Hà; xã Hơ Moong huyện Sa Thầy; xã Đăk Nhoong huyện Đăk Glei; xã Đăk Xú huyện Ngọc Hồi; xã Ia Toi, Ia Dom huyện Ia H'Drai; Trung tâm đài huyện Kon Rẫy.

- Về cơ cấu tổ chức bộ máy của một số Trung tâm chưa hoàn thiện, có nơi mới chỉ có Giám đốc trung tâm, có nơi còn thực hiện kiêm nhiệm của phòng Văn hoá - Thông tin, nhiều huyện chưa bổ nhiệm Phó Giám đốc trung tâm⁴. Do đó rất khó khăn cho công tác quản lý, điều hành chuyên môn nghiệp vụ, nhất là trong công tác thông tin, tuyên truyền.

- Số lượng biên chế dành cho lĩnh vực truyền thanh, truyền hình còn rất ít, nhất là đội ngũ làm công tác nội dung, vừa phóng viên, biên tập viên kiêm cả phát thanh viên, nhưng có nơi chỉ có 2 người không đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ chuyên môn. Trình độ chuyên môn một số nơi còn thấp, chưa đạt chuẩn, khó khăn cho việc chuyển ngạch, thăng hạng viên chức.

- Chưa có quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí địa phương áp dụng chung trên toàn tỉnh. Do đó chưa động viên, khuyến khích được những người làm công tác phát thanh, truyền hình ở cơ sở.

- Về hệ thống thiết bị kỹ thuật, đa số đều được đầu tư đã lâu, hư hỏng và xuống cấp nhiều; các cụm loa không dây được lắp đặt ngoài trời, thời tiết khắc nghiệt, nên hệ thống các cụm loa thường xuyên bị hư hỏng. Hệ thống thiết bị sản xuất chương trình (camera, bộ dựng) đầu tư đã lâu, xuống cấp, chưa đồng bộ với các thiết bị của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Các phòng thu thanh, lên hình trang tin chưa đảm bảo kỹ thuật, dẫn đến hình ảnh và âm thanh kém chất lượng.

- Việc triển khai truyền thanh thông minh ứng dụng CNTT - Viễn thông theo Kế hoạch 4222/KH-UBND của UBND tỉnh còn chậm, không đảm bảo công tác tuyên truyền ở cơ sở đối với các xã chưa được đầu tư trạm truyền thanh hoặc trạm truyền thanh bị hư hỏng, cột anten bị gãy đổ.

- Sau khi cắt sóng truyền hình analog theo Đề án số hoá truyền hình mặt đất của Chính phủ (28/12/2020), việc triển khai lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh cho các đối tượng được hưởng theo quy định còn rất chậm, ảnh hưởng không ít đến công tác tuyên truyền trên sóng truyền hình đối với địa bàn cơ sở.

II. CÔNG TÁC PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN GIỮA ĐÀI PT-TH TỈNH VỚI UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Đánh giá kết quả phối hợp tuyên truyền trong thời gian qua

Trong thời gian qua, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum luôn chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền với các huyện, thành phố. Trên cơ sở định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã định hướng, xác định các chủ đề, chủ điểm cần tập trung thông tin, tuyên truyền trong tháng, tuần cụ thể, sát với thực tế ở cơ sở. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; các chủ trương của cấp uỷ, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; những thuận lợi, khó khăn trong lãnh

⁴ Huyện Đắk Hà, Tu Mơ Rông, Đắk Glei, Kon Rẫy, Đắk Tô và Ia H' Drai.

đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Thông tin, tuyên truyền những thành tựu, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng Đảng ở địa phương; đưa Nghị quyết Đảng bộ các cấp vào cuộc sống; phản ánh các khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nội cộm, bức xúc đang diễn ra ở cơ sở cần sự quan tâm, giải quyết. Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương nhằm kêu gọi, huy động các nguồn lực kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum đã thực hiện phân cấp phóng viên trực tiếp phụ trách từng huyện, nhằm theo dõi, bám sát tình hình cơ sở để tuyên truyền có hiệu quả. Nội dung và phương thức phối hợp trong công tác tuyên truyền được cụ thể, thiết thực, sát tình hình địa phương, góp phần thực hiện tốt việc đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội. Nội dung tuyên truyền được truyền tải và phát sóng trên nhiều hạ tầng kỹ thuật như: phát sóng số mặt đất, phát sóng số vệ tinh, phát sóng trên hạ tầng MyTV, SCTV, Viettel, FPT, online trên trang thông tin điện tử kontumtv.vn, ứng dụng KRT – kết nối trên các thiết bị cầm tay, trên hệ thống mạng xã hội: Fanpage, Zalo và Youtube... Thường xuyên phối hợp với các Trung tâm đào tạo, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ; hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho các Trung tâm huyện, thành phố khi có yêu cầu. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã phát sóng chương trình phát thanh trên tần số 95.1 MHz từ 05 giờ 30 đến 23 giờ 30 (trong đó có việc tiếp âm chương trình thời sự VOV1, chương trình giải trí VOV3), đề nghị các trung tâm tiếp sóng.

Trung tâm các huyện, thành phố đã tích cực cộng tác tin, bài phục vụ phát sóng trên sóng phát thanh, truyền hình của Đài tỉnh. Nội dung cộng tác đã phản ánh kịp thời, đa dạng các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra ở mỗi địa phương. Cách khai thác và đưa tin, bài đã có sự thay đổi, đi vào trọng tâm vấn đề, chất lượng được nâng cao. Một số Trung tâm đã thực hiện nội dung tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, cổ vũ được các phong trào thi đua ở địa phương cơ sở; phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Sự phối hợp trong công tác tuyên truyền này đã góp phần tăng cường phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước, cung cấp những thông tin thiết thực, chính thống, bổ ích đến mọi tầng lớp Nhân dân, vùng sâu, vùng xa; cổ vũ động viên phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của Đảng bộ tỉnh Kon Tum đề ra. Trung tâm các huyện, thành phố duy trì đều đặn và đúng lịch phát sóng chương trình trang địa phương theo quy định, góp phần làm phong phú thêm nội dung chương trình phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Đến nay đã có 9/10 huyện, thành phố cộng tác trang địa phương trên sóng của Đài tỉnh (huyện Tu Mơ Rông chưa thực hiện được trang địa phương cộng tác). Trang địa phương của trung tâm các huyện, thành phố gửi về phát trên sóng Đài tỉnh đều được Ban biên tập trao đổi, góp ý để các trung tâm rút kinh nghiệm làm tốt hơn trong thời gian đến. Ngoài trang địa

phương phát sóng định kỳ, các địa phương đã tích cực cộng tác tin, bài với số lượng và chất lượng ngày một tăng cao, nhất là sau khi tắt sóng truyền hình analog theo lộ trình số hoá của Chính phủ (ngày 28/12/2020). Tính trong 4 tháng đầu năm 2021, các địa phương đã cộng tác tổng cộng 586 tin, bài phát sóng trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh⁵. Trung bình mỗi huyện cộng tác 15 tin, bài/tháng, cao nhất là huyện Đăk Hà 24,5 tin bài/tháng, thấp nhất là Tu Mơ Rông 2,25 tin bài/tháng.

Tuy nhiên, một số tin, bài cộng tác chưa đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, vẫn còn tập âm nhiều khi phông vắn, phông vắn bị giật hình; không gian và thời gian hình ảnh đôi lúc không phù hợp nội dung phản ánh; hình bị mất nét, lóa sáng, trái trục, bị rung do không dùng chân máy... ảnh hưởng đến chất lượng phát sóng, còn đưa nhiều tin phản ánh về các cuộc họp, hội nghị ở cơ sở.

2. Kết quả làm việc UBND các huyện, thành phố trong phối hợp tuyên truyền

Với mục đích tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền giữa các huyện, thành phố với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, nội dung làm việc với các huyện tập trung trao đổi công tác tuyên truyền trong thời gian qua, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện các lĩnh vực đột phá, các ngành kinh tế mũi nhọn, các sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các huyện, thành phố; triển khai tuyên truyền Cuộc vận động: “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. Việc thực hiện và ký kết tuyên truyền chuyên trang địa phương trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Việc phối hợp thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, nổi bật của đất nước và của địa phương, nhất là các chủ trương, định hướng lớn của chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm trên lĩnh vực thông tin, truyền thông. Thực trạng các trang thiết bị kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình cộng tác trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; thuận lợi, khó khăn khi cắt sóng truyền hình analog trên địa bàn toàn tỉnh...

Qua các buổi làm việc, đa số UBND các huyện thống nhất với nội dung chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh với UBND các huyện, thành phố trong giai đoạn 2021-2025, với các nội dung phối hợp cụ thể như sau:

Đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

- Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; các chương trình, kế hoạch của địa phương trên sóng phát thanh, truyền hình.

⁵ Huyện Đăk Hà 98 tin, bài; huyện Đăk Glei 77; huyện Kon Rẫy 77; huyện Đăk Tô 72; TP Kon Tum 70; huyện Ngọc Hồi 67; huyện Sa Thầy 62; huyện Kon Plông 33; huyện Ia H'Drai 21 và huyện Tu Mơ Rông 9.

- Phản ánh kịp thời các hoạt động chỉ đạo của Huyện uỷ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện thông tin, phản ánh các sự kiện chính trị nổi bật diễn ra trên địa bàn trên sóng phát thanh và truyền hình bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Phối hợp với các huyện duy trì phát sóng chuyên mục trang địa phương trên sóng truyền hình với thời lượng 10 phút/chuyên mục. Mỗi chuyên mục được phát sóng 02 lần vào các khung giờ thích hợp.

- Xây dựng các video clip, phim tài liệu, ký sự quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú, đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum phát trên sóng KRT và gửi các tỉnh bạn phát sóng.

- Chi trả nhuận bút tin, bài cộng tác của tuyên truyền viên công tác tại các Trung tâm của huyện, thành phố bằng 130% nhuận bút so với phóng viên, biên tập viên của Đài tỉnh. Hàng tuần, định hướng nội dung, các chủ đề, chủ điểm cần tập trung thông tin, tuyên truyền.

- Hàng năm, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cộng tác viên của huyện; tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ định kỳ để đánh giá chất lượng tin, bài cộng tác; hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các trung tâm.

Đối với UBND các huyện, thành phố:

- Chủ động cung cấp thông tin, chủ trương, định hướng lớn về hoạt động trên địa bàn quản lý để phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh triển khai tuyên truyền tới đông đảo các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc thường xuyên và định kỳ cung cấp thông tin, kế hoạch tuyên truyền và tạo điều kiện cho phóng viên của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tác nghiệp.

- Chỉ đạo Trung tâm xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức sản xuất các tin, bài, chuyên mục để phát trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh Kon Tum. Hàng tuần, mỗi trung tâm cộng tác ít nhất 5 tin và 1 phóng sự phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Chú trọng triển khai tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp đột phá thực hiện các nghị quyết của Đảng, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

- Đi với những sự kiện chính trị hoặc những yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương, Ủy ban nhân dân huyện sẽ xây dựng nội dung, kinh phí, kế hoạch tuyên truyền hằng năm và ký kết đặt hàng theo từng chủ đề để Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum thực hiện các chương trình, phóng sự, tin, bài... vào mục đích tuyên truyền, phát trên sóng KRT.

- Chỉ đạo các phòng, các bộ phận liên quan chia sẻ lên mạng xã hội gương tập thể, cá nhân, các mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” đã được Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông tin, phản ánh.

- Hàng năm, quan tâm bố trí kinh phí đầu tư cung cấp thiết bị kỹ thuật cho Trung tâm đáp ứng yêu cầu xây dựng tin, bài đảm bảo chất lượng âm thanh và hình ảnh phát trên sóng truyền thanh địa phương và phát trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh.

Trên cơ sở nội dung chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2021-2025, UBND các huyện đề nghị ký kết chương trình theo chủ đề, chủ điểm theo hình thức chuyên đề, phóng sự, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm cần tuyên truyền tùy vào tình hình cụ thể của mỗi địa phương. Đối với những sự kiện chính trị hoặc những yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tổ chức đặt hàng cụ thể để Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum thực hiện các chương trình, phóng sự, tin, bài... vào mục đích tuyên truyền, phát trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh. UBND các huyện giao các phòng chuyên môn của huyện nghiên cứu từng nội dung cụ thể tham mưu để ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, hợp đồng tuyên truyền⁶.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. UBND tỉnh:

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố Kon Tum rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy cho các trung tâm VH-TT-DL&TT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

- Chỉ đạo việc rà soát, kiện toàn, củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của trạm truyền thanh cơ sở, nhất là chú trọng việc phát, tiếp sóng chương trình tiếng dân tộc thiểu số phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí của người dân trên địa bàn.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Quy chế tổ chức, hoạt động các Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh theo Quyết định 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành quy chế thông tin cơ sở và các văn bản liên quan đảm bảo thống nhất trên toàn tỉnh. Tham mưu Ban hành chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí địa phương và hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Sớm triển khai thực hiện Kế hoạch 4222/KH-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh triển khai Quyết định 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng

⁶ UBND huyện Ngọc Hồi đã ký kết tại Văn bản số 1135/CTrPH-UBND-ĐPTTH ngày 19/4/2021 phối hợp tuyên truyền giữa Đài PT-TH tỉnh Kon Tum với Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi, giai đoạn 2021-2025; UBND huyện Ia H'Drai đã ký kết Chương trình phối hợp số 02/CTrPH-UBND-ĐPTTH ngày 18/5/2021 phối hợp tuyên truyền giữa Đài PT-TH tỉnh Kon Tum với Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai, giai đoạn 2021-2025.

Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.

- Đôn đốc, rà soát, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất và đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Chỉ đạo UBND các huyện thực hiện nghiêm việc tiếp, phát sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum theo các văn bản quy định.

3. UBND huyện, thành phố

- Tạo điều kiện tăng chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc đối với trung tâm VH-TT-DL&TT, nhất là đội ngũ làm công tác phóng viên, biên tập viên. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc còn thiếu để đảm bảo quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn nghiệp vụ được giao.

- Quan tâm đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cho trung tâm VH-TT-DL&TT huyện, nâng cấp phòng thu phục vụ sản xuất chương trình, công tác tin, bài phát trên sóng Đài tỉnh. Hàng năm, bố trí nguồn ngân sách để sửa chữa, thay thế các trạm truyền thanh, các cụm loa hư hỏng xuống cấp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thông tin cơ sở./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông (phối hợp);
- UBND huyện, thành phố (phối hợp)
- Trung tâm VH, TT, DL và TT (biết);
- Lưu Văn thư.

GIÁM ĐỐC

Phan Cư